

# คู่มือออนไลน์

(29 กรกฎาคม 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

## ควรทำงานเป็นจ๊อบๆ แต่ใจก็ชอบที่จะทำงานประจำนั้งเฝ้าร้านขายของ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณป้อม เกิดวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2508 เวลา 09.30 น. กทม. เพศหญิง ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

ดวงชะตาของคุณป้อม ถือเป็นดวงชะตาที่ดีมากดวงหนึ่งตามหลักโหราศาสตร์ คือ มีดาวเกษตรหลายดวงคอยเกื้อหนุนดวงชะตา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดนุสัณห์คือ ดาวศุกร์(๖)ที่เข้มแข็งมาก ทำให้ชีวิตคุณไม่ตกอับ

นอกจากนี้ คุณยังมีโชคที่เรียกว่า ดาวฮิมเดือน ที่ทำให้คุณเป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมาก มักจะมีเพศตรงข้ามวนเวียนแวะเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอๆ ไม่ขาด

การเงินของคุณก็ไม่ขัดสน ถือว่าเป็นคนมีฐานะดีคนหนึ่ง เพียงแต่คุณออกจะเป็นคนใช้จ่ายเก่ง ทำให้เงินที่เข้ามาก็ผ่านออกไป แต่อย่างไรก็ตาม คุณก็ไม่ถึงกับสิ้นไร้ไม้ตอกแน่นอน

คำถามแรก อยากทราบว่า เรื่องกิจการร้านที่ทำอยู่ เปิดร้านขายของสวยงามตั้งจากเมืองไทย จะเริ่มดีขึ้นเมื่อไหร่

ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณ ผมขอพูดถึงพื้นดวงชะตาของคุณเกี่ยวกับเรื่องงานเสียก่อน

ดวงดาวในดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณเหมาะที่จะทำงานที่เสร็จเป็นงานๆไป เช่น งานเป็นโครงการ เหล่านี้เป็นต้น ที่จบแล้วจบเลย แล้วก็ไปขึ้นงานใหม่

เมื่อคุณมาเปิดร้านค้าขายของสวยงาม ซึ่งทำให้คุณจะต้องอยู่ร้านประจำตลอดเวลา จึงเป็นการฝืนดวงชะตาของคุณพอสมควร คุณอาจจะรู้สึกด้วยเหมือนกันว่า อึดอัดจนต้องหางานที่สองมาทำ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับแรงเกื้อหนุนจากดวงดาวในดวงชะตา ซึ่งผมจะได้ตอบคุณในข้อที่สอง

นอกจากนี้ ดวงชะตาของคุณยังบอกอีกว่า การริเริ่มลงทุนใหม่ๆของคุณ มักจะสร้างความเสียหายในเรื่องทรัพย์สิน และ เรื่องเงินทองแก่คุณเสมอๆ

ดีที่ว่า ดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของคุณมีความเข้มแข็ง จึงไม่สร้างความเสียหายแก่คุณจนถึงขั้นล้มจม

ดังนั้น ผมจึงไม่แนะนำให้คุณลงทุนทำธุรกิจอะไรใหม่ๆอีก

คำถามที่สอง งานพิเศษ (ล่ามโรงงาน) จะเข้ามาอีกเมื่อไหร่ ครอบคลุมด้วยค่ะ ตัดสินใจเรื่องร้านไม่ถูกค่ะ เพราะลงทุนไปแล้ว จะเลิกก็เสียดาย เลยต้องทำงานเสริมไปด้วย เพราะไม่มีกำไรเลยค่ะ

งานพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นล่ามในโรงงานนั้น เป็นงานที่ดวงชะตาเกี่ยวพันมาก เพราะโดยพื้นฐานดวงชะตาบอกว่า คุณเป็นคนที่พูดจาติดต๋อสื่อสารได้ดีมีคนหนึ่ง อาจเรียกได้ว่า เป็นคนที่มีศิลปะในการพูด

และงานเหล่านี้ จะเป็นงานที่จบเป็นงานๆไป ไม่ต้องนั่งโต๊ะประจำตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็นแบบงานในบริษัท แต่ก็ต้องเข้าใจว่า งานแบบนี้ไม่การันตีรายได้ต่อเดือนเหมือนงานประจำในบริษัท แต่งานไม่ประจำแบบนี้ ก็สร้างรายได้ให้แก่คุณมากกว่างานประจำอยู่แล้ว

ปัญหาจึงอยู่ที่ คุณจะบริหารจัดการรายได้ที่เข้ามาแบบไม่ประจำ แต่มากกว่างานธรรมดาทั่วไปอย่างไร ให้อยู่รอดตลอดเดือน

ที่คุณถามว่า จะมีงานล่ามเข้ามาอีกเมื่อไหร่ ผมก็ขอตอบว่า น่าจะประมาณเดือนกันยายนี่สถานการณ์ก็จะดีขึ้น

ส่วนเรื่องร้านนั้น หากให้ผมแนะนำก็คือ ให้ตัดใจปิดร้านไปเสีย เพราะคุณบอกเองว่า ไม่มีกำไรเลย นี่คือตัวบั่นทอนเรื่องการเงินในดวงชะตา หากคุณตัดใจปิดร้านไปได้ ดันเหตุที่จะทำร้ายเรื่องการเงินของคุณก็จะหมดไป จากนั้น คุณก็ต้องมุ่งมั่นในการหางานพิเศษของคุณ และ บริหารจัดการรายรับ-รายจ่ายให้ดี คิดว่า อนาคตของคุณก็คงจะไม่ลำบาก

จะมีปัญหาที่เรื่องเดียว ตรงที่คุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองมาก จนสามารถออกไปในทางดื้อรั้นได้ และยังมีนิสัยใจใหญ่ใจโต ใจนักเลง ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกว่าการปิดกิจการไป จะทำให้คุณเสียหาย ซึ่งสุดท้าย คุณก็คงจะไม่ยอมปิดร้านในที่สุด

เรื่องนี้คุณต้องเลือกทางเดินเองครับ ขอให้โชคดี

สุดท้ายก็ขอให้ คุณป้อม ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่สะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

